



แล้ง! กระทบ อ้อย-น้ำตาลอวบ

แล้ง! นานอดูผลผลิตอ้อยและน้ำตาลปี 58/59 ตกวนต่ำสุดในรอบ 5 ปี หวั่นฝนไม่ตกกระทบหนัก คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 90 ล้านตัน ด้าน TMB คาด กนง.คงดอกเบี้ย 1.50% หลังเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณบวกมากขึ้น สมคิดปลื้มไทยติดอันดับที่ 21 ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ

หน้า... **6**

แล้ง! กระทบอ้อย-น้ำตาลอวบ

ห่วงปีหน้าเหลือแค่ 90 ล้านตัน ลุ้นกนง.คงดอกเบี้ย 1.50%

กรุงเทพฯ ● แล้ง! นานอดูผลผลิต อ้อยและน้ำตาลปี 58/59 ตกวนต่ำสุดในรอบ 5 ปี หวั่นฝนไม่ตกกระทบหนัก คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 90 ล้านตัน ด้าน TMB คาด กนง.คงดอกเบี้ย 1.50% หลังเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณบวกมากขึ้น สมคิดปลื้มไทยติดอันดับที่ 21 ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ

นายสิริวัทธิ์ เสียม๊กกิติ ปรึกษาระบบสารสนเทศ บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในรอบฤดูการหีบปี 58/59 ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อยลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยผลผลิตอ้อยเข้าหีบลดลงเหลือเพียง 94.05 ล้านตันอ้อย หรือลดลงกว่า 11.91 ล้านตันอ้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 105.96 ล้านตันอ้อย

นอกจากนี้ ผลผลิตน้ำตาลทรายเหลือ 97.87 ล้าน

กระสอบ ลดลง 15.58 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 113.39 ล้านกระสอบ ขณะที่ค่าความหวานที่สะท้อนถึงคุณภาพผลผลิตอ้อยก็ลดต่ำลงเหลือเพียง 11.95 ซีซีเอส จากปีก่อนที่มีค่าความหวานอยู่ที่ 12.23 ซีซีเอส

“ผลกระทบดังกล่าว ทำให้การส่งออกน้ำตาลทรายลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายน้ำตาลทรายในตลาดโลกขาดแคลนมากขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก ได้แก่ ประเทศบราซิล ก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงยาว จะส่งผลกระทบต่อ

ผลผลิตอ้อยเข้าหีบของฤดูการผลิตปี 59/60 จะมีปริมาณลดลงไปอีก โดยประเมินว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะลดลงเหลือไม่ถึง 90 ล้านตันอ้อย” นายสิริวัทธิ์ กล่าว



นายเบญจรงค์ สุวรรณศิริ

นายเบญจรงค์ สุวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 11 พ.ค.59 นี้ มีแนวโน้มที่จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.510% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณบวกมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกที่ขยายตัว 2 เดือนติดต่อกัน ซึ่งก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50%

อย่างไรก็ตาม การส่งออกมีแนวโน้มปรับดีขึ้นหลังสามารถขยายตัวได้ 2 เดือนติดต่อกันในเดือน ก.พ. และ มี.ค.เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 10.3% และ 1.3% ตามลำดับ หลังหดตัวติดต่อกันต่อเนื่องกว่า 13 เดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันจัดอันดับ A.T. Kearney ที่ได้ทำการสำรวจและจัดให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในอันดับที่ 21 ใน 25 ประเทศ ภายใต้ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน หลังจากที่ได้หลุดออกจาก 25 อันดับประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้ความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาแล้ว.